

Thứ sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024

“GÓP GIÓ THÀNH BÃO” TỪ NHỮNG VIỆC THIẾT THỰC, CỤ THỂ

(Tiếp theo trang 1)

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng cũng bắt nguồn từ chính mỗi đảng viên giữ chức vụ luôn tận tâm, tận lực với công việc của Đảng, của chính quyền, mạnh dạn đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc được giao, từ đó tạo ra những luồng sung lực tích cực trong công việc, tạo sức mạnh huy động, liên kết, lan tỏa trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cũng như quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tạo dựng sự tin tưởng của quần chúng trên địa bàn. Những việc đổi mới đảng viên giữ chức vụ, có thể là thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, “dúng vai, thuộc bài”, không chống chèo, “giám chăn” lên công việc của người khác.

Hoặc liên quan lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mỗi đảng viên đều cần hiện nguyên việc như thường xuyên tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng, xây dựng gia đình gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định tại nơi cư trú. Đó còn là việc mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn góp ý, đấu tranh với các quan chức, đảng viên suy thoái về lối sống lệch chuẩn, có những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Những việc cụ thể đó có thể là góp ý với các đảng viên trong chi bộ, những đảng viên sinh hoạt hai chiều, những đảng viên mình có quen biết trong xã hội thấy rõ việc cần phải cần trong bàn tán, chuyện trò, lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, không xác thực, những thông tin xấu độc liên quan công tác cán bộ, sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt các nguồn tin ấy xuất hiện trên không gian mạng, tại những thời điểm nhạy cảm. Lý do là bởi rất có thể đó chính là những thông tin xấu độc, chủ đích chống phá, gây chia rẽ, mất đoàn kết, suy thoái niềm tin trong chính đội ngũ cán bộ, đảng viên mà các thế lực thù địch, phản động chủ đích nhắm tới.

Thậm chí, ngay cả việc có khi chỉ là sự khuyến cáo đối với các đảng viên trong chi bộ cho đến người dân tại các khu tập thể và với chính những thành viên trong gia đình cần cần trọng khi tiếp nhận những thông tin quan trọng trên môi trường mạng xã hội đầy rẫy cam bẫy khó

lường, từ đó có sự kiểm chứng, thẩm định trước khi bày tỏ quan điểm, chính kiến hay lan truyền thông tin chính xác, tích cực, xây dựng... Nếu mỗi cá nhân đều có sự thận trọng, đề cao cảnh giác trong việc tiếp nhận, lan truyền thông tin, nhất là những thông tin quan trọng liên quan chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, hoặc những vấn đề hệ trọng của đất nước, thì mỗi đảng viên nói riêng, mỗi công dân nói chung đã có thể tạo được sức đề kháng giúp nhận diện thông tin xấu độc, chống phá. Trên cơ sở đó có giải pháp phù hợp, vừa góp phần bác bỏ những luận điệu thâm độc, xảo quyệt, đã làm tổn tác thiện nguyện, góp phần chung tay vì người nghèo, người yếu thế trong xã hội, tạo dựng, lan tỏa năng lượng tích cực, nhân văn, thu hút nhiều người cùng tham gia các hoạt động xã hội thường xuyên, đột xuất. Đó chính là những việc nhỏ thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Việc nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, lệch chuẩn trong xã hội và trên không gian mạng đang là vấn đề nhiều người quan tâm lo lắng hiện nay, từ đó đặt ra câu hỏi: Chúng ta có thể và cần phải làm gì? Thực tế hiện nay những biểu hiện lệch chuẩn trong đời sống xã hội không phải là quá hiếm gặp, đó có thể là những ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông, những phát ngôn thiếu kiểm chế, những hành động không đẹp trong giao tiếp, những thiên kiến lệch lạc, thiếu tính xây dựng trong đời sống hằng ngày. Và trên không gian mạng, những vấn đề này còn phức tạp hơn nhiều. Không ít người, trước các thông tin vừa tiếp nhận dù chưa biết đúng sai đã vội vả bêu tỏ chính kiến, quan điểm, hoặc lan tỏa những thông tin tiêu cực, xấu độc. Thậm chí, đang xuất hiện một tâm lý khá phổ biến với người sử dụng mạng xã hội, đó là những gì tiêu cực, tò mò, “độc, lạ”... thường gây sự thu hút, chú ý của công chúng, ngay từ khi nó xuất hiện, nảy sinh. Chính vì vậy, nhiều người cố tình lệch

chuẩn trên mạng bằng những phát ngôn bừa bãi, đăng tải bình luận hoặc những hình ảnh, video có nội dung hết sức phản cảm, thiếu văn hóa, gây chia rẽ, kích động, phá hoại... Trước hiện tượng này, việc cần làm là mỗi cá nhân kịp thời nhận diện, phê phán, tẩy chay nội dung lệch chuẩn, đồng thời chia sẻ, hướng dẫn những thành viên trong gia đình hoặc đơn vị, tập thể nơi mình làm việc, hình thành kỷ năng đề cùng nhận diện, đấu tranh, tạo ra môi trường trong sạch, lành mạnh, chuẩn chỉnh trong xã hội và trên không gian mạng. Những việc tưởng chừng là nhỏ này cũng góp phần giúp mỗi người có ý thức, có phát tâm vi của các thế lực thù địch, không gây ra những mối họa, phải trả giá cả về tinh thần và vật chất khi tham gia mạng ảo.

Có thể khẳng định rằng, còn rất nhiều những việc cụ thể, hằng ngày nữa hết sức gần gũi, sinh động, dễ gặp, dễ làm. Những việc này sẽ đem tới những tác dụng xã hội vô cùng to lớn nếu mọi cá nhân đều thực hiện tốt, sẽ góp phần dựng xây những nền tảng gốc rễ, căn bản, giúp việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch từ nền mạng, để “ngôi nhà” nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được bảo vệ vững chắc, kiên cường trước mọi thủ đoạn chống phá tinh vi, thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch.

Như vậy, có thể thấy ngay cả từ những việc tưởng chừng là nhỏ, cụ thể, hằng ngày chúng ta cần nhìn nhận đúng đắn, khách quan, thấu đáo, tinh tế để thấy được bản chất, chân lý, từ đó có cơ sở vững chắc, khoa học, thuyết phục, xác đáng để đấu tranh phân biệt các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt. Nếu không biết coi trọng đúng mức những việc như vậy thì không bao giờ chúng ta có thể hoàn thành trách nhiệm đạt được hiệu quả cao hơn trong việc thực thi trách nhiệm của mình. Bởi vậy, mỗi việc làm mà từng đảng viên thực hiện hiệu quả chính là mạch nguồn căn bản, gốc rễ của nhiệm vụ quan trọng này, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Và một khi mỗi người thực hiện tốt trách nhiệm bản thân đối với xã hội, Đảng, Nhà nước và nhân dân chính là quá trình gây dựng những nguồn cội, căn cốt, bản chất để tạo thành sức mạnh to lớn, đủ sức đập tan mọi thông tin xấu độc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giúp công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ngày càng chắc chắn, vững vàng, cường thịnh.

(theo nhandan.vn)

THÀNH PHỐ

Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Sáng ngày 30/5, UBND thành phố họp nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

5 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp thành phố ước đạt trên 14.600 tỷ đồng, tăng 5,79% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 10.300 tỷ đồng, tăng 16,29% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện gần 928,5 tỷ đồng, đạt 40,15% dự toán tỉnh giao. Thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, trật tự đô thị, trang trí, chỉnh trang đô thị. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là các dự án tạo nguồn, dự án chỉnh trang, phát triển đô thị, các công trình phục vụ các hoạt động

kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Thời gian tới, thành phố tập trung các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ công tác quy hoạch; duy trì thường xuyên, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm và lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố...

MINH NGUYỄN

TRUNG ĐOÀN 568

Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều ngày 30/5, Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

6 tháng đầu năm, Trung đoàn 568 đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ của cấp trên giao, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ được nâng cao. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Công tác sẵn sàng chiến đấu, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được duy trì nền nếp, hiệu quả; công tác hậu cần - kỹ thuật có nhiều chuyển biến tiến bộ rõ rệt, bảo đảm tốt vũ khí trang bị, phương tiện cho các nhiệm vụ. Trung đoàn 568 đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện; qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 80% đạt khá, giỏi, bảo đảm an

toàn tuyệt đối với người, vũ khí trang bị trong quá trình huấn luyện. Trung đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ 2 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn 300.000 đồng/cháu/tháng.

6 tháng cuối năm 2024, Trung đoàn 568 tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tuyên truyền, tập trung vào các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Tổ chức tiếp nhận các chiến sĩ năm thứ nhất về huấn luyện tại đơn vị; tăng cường kiểm tra đối với lực lượng thường trực, phấn đấu 100% các nội dung đạt yêu cầu, có từ 75 - 80% lực lượng đạt khá, giỏi; đối với lực lượng dự bị động viên phấn đấu, bảo đảm số tham gia huấn luyện trên 95%, có trên 70% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

HỒNG QUÂN

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN HUYỆN VŨ THƯ, KIẾN XƯƠNG

Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029

* Sáng ngày 30/5, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Vũ Thư tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, hội LHTN các cấp huyện Vũ Thư đã phối hợp, huy động nguồn lực, trao tặng hơn 1.470 suất quà, trị giá hơn 1 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 9 ngôi nhà cho học sinh, hộ nghèo. Thanh niên Vũ Thư đã đảm nhận 280 địa chỉ xanh tình nguyện, hiến 1.950 đơn vị máu; tổ chức 4 đợt trao tặng đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, tổng trị giá gần 800 triệu đồng tặng học sinh và đồng bào vùng cao; huy động vật tư, thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 trị giá 400 triệu đồng trao tặng huyện và các địa phương. Trong nhiệm kỳ, hội LHTN các cấp đã thực hiện 25 công trình cấp huyện, 405 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, tổng trị giá gần 12 tỷ đồng, góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hội LHTN huyện Vũ Thư đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu đề ra; được Trung ương Hội tặng bằng khen, Tỉnh hội tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Vũ Thư tiên phong, đoàn kết, tình nguyện, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội LHTN huyện Vũ Thư đề ra 4 nhóm chỉ tiêu chung với 14 chỉ tiêu cụ thể. Hội đã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, chương trình hành động trong 5 năm tới.

Đại hội đã hiệp thương cử 20 đại biểu tham gia Ủy ban Hội LHTN huyện Vũ Thư khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029; cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

* Trong 2 ngày 29 - 30/5, Hội LHTN huyện Kiến Xương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác hội và phong trào thanh niên của huyện Kiến Xương đạt nhiều kết quả nổi bật, có 100% chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội lần thứ IV đề ra. Các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, hỗ trợ thanh niên

lập thân, lập nghiệp; xây dựng, phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Các cơ sở hội tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, có nhiều nét mới đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên. Công tác chỉ đạo của hội từng bước đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, khoa học, kịp thời, quyết liệt, hướng về cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Các phong trào của hội đã phát huy hiệu quả tích cực, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia hưởng ứng, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát triển. Các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội LHTN huyện Kiến Xương phấn đấu: Hàng năm 100% tổ chức hội LHTN các cấp và 100% các tổ chức khác của thanh niên phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện; 100% cơ sở hội tổ chức học tập, thực hành các kỹ năng sơ cho hội viên, thanh niên; 100% các cấp bộ hội áp dụng công nghệ thông tin, chuyên đổi số trong công tác quản lý, điều phối hoạt động của thanh niên tình nguyện; hàng năm trên 300 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và hỗ trợ duy trì ít nhất 2 xã triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

Đại hội đã hiệp thương cử 21 đại biểu tiêu biểu tham gia Ủy ban Hội LHTN huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2024 - 2029, hiệp thương cử Chủ tịch, Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra Hội LHTN huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2024 - 2029; cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

QUYNH LƯU - THU THUY

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, giảm tỷ lệ người hút thuốc, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên, tại một số nơi công cộng, nơi đông người, thậm chí là bệnh viện, tình trạng hút thuốc vẫn diễn ra khá phổ biến. Điều này cho thấy vấn đề cốt lõi trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) là phải nâng cao nhận thức, bắt đầu từ sự thay đổi trong ý thức của người dân.

Hút thuốc liên tục - nguyên nhân chính khiến nhiều người nhập viện

Bệnh nhân V.Đ.Đ, xã Tiến Đức (Hưng Hà) đến khám tại Bệnh viện Phổi Thái Bình sau khi có dấu hiệu ho nhiều, sốt, sút cân. Qua thăm khám, chụp X.quang và làm các xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán mắc lao. Bệnh

nhân V.Đ.Đ chia sẻ: Ở nhà tôi không ăn uống được, thường xuyên mệt mỏi. Thời gian rảnh tôi thường xuyên hút thuốc lá, mỗi ngày hút khoảng 10 lá, hút đã hơn 30 năm nay. Đến viện khám, các bác sĩ chẩn đoán mắc lao. Một trong những nguyên nhân khiến bệnh nặng là do hút thuốc lá nhiều năm nay. Tôi cũng không ngờ việc hút thuốc lại ảnh hưởng đến sức khỏe nặng nề như vậy. Tôi đã quyết tâm bỏ thuốc nhưng cũng hơi muộn.

Cùng buồng bệnh với bệnh nhân V.Đ.Đ là bệnh nhân N.N.H, dù mới hơn 50 tuổi song bệnh nhân thở khó khè, rất khó khăn, đã được chẩn đoán mắc lao. Bệnh nhân chia sẻ, từ khi làm thợ mộc đã hút thuốc. Việc hút thuốc lá, thuốc lào diễn ra khoảng 30 năm. Sau khi mắc bệnh, ý thức được hậu quả của việc hút thuốc, bệnh nhân đã tuyên truyền mọi người dừng hút thuốc lá, thuốc lào.

Không chỉ góp phần khiến số người mắc bệnh lao phổi tăng, hút thuốc lá, thuốc lào cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Bệnh nhân Q.V.D, xã Phong Châu (Đông Hưng) được chẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Khi nhập viện, bệnh nhân có dấu hiệu bị suy hô hấp, khó thở. Qua khai thác tiền sử bệnh tật, bệnh nhân cho biết đã hút thuốc lá nhiều năm, hút cả thuốc lá và thuốc lào.

Bác sĩ Nguyễn Công Hoan, Trưởng khoa Nội I, Bệnh viện Phổi Thái Bình chia sẻ: Lượng bệnh nhân điều trị tại Khoa hơn 30 bệnh nhân/ngày, trong số đó, tỷ lệ bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào chiếm hơn 50%. Các bệnh thường gặp như lao phổi âm tính, viêm phổi, giãn phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính..., trong

đó hút thuốc lá, thuốc lào là nguyên nhân chính gây bệnh. Việc hút thuốc nhiều năm, liên tục khiến phổi tăng tiết, xung huyết phế quản dẫn đến co thắt phế quản, khó thở. Nếu phát hiện, điều trị sớm thì bệnh nhẹ chỉ khi gắng sức hoặc thay đổi thời tiết mới khó thở còn để lâu sẽ nặng, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.

Những hậu quả về tác hại của việc hút thuốc đã được cảnh báo thường xuyên. Tuy nhiên, phớt lờ những cảnh báo về tác hại của thuốc lá với sức khỏe, nhiều người vẫn hút thuốc như một thói quen khó bỏ và chưa nói “không” với việc hút thuốc.

Những nỗ lực phòng, chống tác hại của thuốc lá

Với những nỗ lực trong công tác PCTHCTL từ trung ương đến địa phương, tỷ lệ sử dụng thuốc lá tiêu

thông thường trong nam giới trưởng thành và thanh thiếu niên đã giảm. Cụ thể, ở nam giới trưởng thành giảm từ 47,4% năm 2010 xuống còn 38,9% năm 2023. Tỷ lệ hút thuốc ở nhóm 13 - 15 tuổi đã giảm từ 2,5% năm 2014 xuống còn 1,9% năm 2022. Tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động cũng giảm đáng kể cả ở các gia đình, nơi công cộng và nơi làm việc.

Những thông tin từ Bộ Y tế cho thấy đây là kết quả rất đáng khích lệ trong công tác PCTHCTL. Tại Thái Bình, những năm qua, hoạt động về PCTHCTL cũng đã được triển khai ở hầu hết các địa phương, đơn vị. Nhờ đó, công tác PCTHCTL đã có những chuyển biến tích cực. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh, qua kết quả của các đợt kiểm tra giữa sát cho thấy, tính đến tháng 12/2023, có 76/84 cơ quan, đơn vị đã thành lập ban chỉ đạo PCTHCTL. Nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa quy định cấm hút thuốc nơi làm việc vào nội quy chung của đơn vị. 100% các đơn vị ngành y tế đã ký cam kết xây dựng “Môi trường không khói thuốc”.

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được nâng lên rõ rệt, nhất là trong cán

bộ, công chức, viên chức. Năm 2023, Thái Bình đã xây dựng được mô hình điển về PCTHCTL, nhân rộng thêm được 8 bệnh viện, 20 trường học.

Thực hiện “Chiến lược quốc gia về PCTHCTL đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, Thái Bình đề ra mục tiêu: Giai đoạn 2023 - 2025, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 39%; nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,4%; giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 30%; tại các nhà hàng

xuống dưới 75%... Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng. Giai đoạn 2026 - 2030, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%; nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1%; giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 25%; tại nhà hàng xuống dưới 65%...

Mục tiêu đã đề ra, các biện pháp PCTHCTL đã được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, để công tác

PCTHCTL đạt hiệu quả cao, điều quan trọng nhất là sự thay đổi từ ý thức đến hành động của người dân. Nói không với thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc là như trường học, bệnh viện, nơi làm việc, trên các phương tiện giao thông công cộng... là mỗi người dân bảo vệ sức khỏe của chính mình, người thân và những người xung quanh, góp phần làm nên một xã hội khỏe mạnh với môi trường sống trong lành không khói thuốc lá.

HOÀNG LANH



Bệnh nhân V.Đ.Đ đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.